

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2021**

-----

**1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Trong ngày 01/10/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 3.259 mẫu (1.759 mẫu đơn, 1.500 mẫu gộp) cho 11.651 người và test nhanh 6.711 mẫu (6.505 mẫu đơn, 206 gộp) cho 6.926 người. Kết quả khẳng định có 13 ca dương tính (tăng 04 ca so ngày hôm qua). Tổng số ca dương tính: 8.305 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

**2. Thành phố Hồng Ngự sẵn sàng thích ứng, khôi phục sản xuất**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, dịch bệnh diễn biến khó lường, phức tạp, do đó thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”; sẵn sàng áp dụng các kịch bản phục hồi phát triển kinh tế phù hợp từng điều kiện, thời điểm; quản lý chặt người về từ vùng dịch; phát huy vai trò của người dân, chia sẻ cách làm hay để thích ứng trong giai đoạn mới.

Sắp tới, tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm kinh tế khu vực biên giới của thành phố. Do đó, thành phố cần chuẩn bị tâm thế này; tuyên truyền, quán triệt tinh thần lạc quan “tìm cơ hội trong nguy khó”, nâng cao ý chí tự lực vươn lên của người dân; chú trọng xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị thành phố v.v. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh huyện Cao Lãnh và Châu Thành**

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiều Thế Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên các học sinh, đồng thời trao tặng mỗi em phần quà là 01 chiếc điện thoại thông minh và sim 4G miễn phí dữ liệu di động 12 tháng. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn với thiết bị được hỗ trợ sẽ giúp các học sinh giảm bớt khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ông Trần Văn Sáu - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng thiết bị học trực tuyến, đồ dùng học tập cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Hội thảo Bức tranh Kinh tế Việt Nam và Đồng bằng sông Cửu Long**

Chia sẻ về cơ hội và thách thức trong bối cảnh bình thường mới, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, bên cạnh phát huy liên kết vùng, các địa phương cần tính đến không gian phát triển kinh tế cho Đồng bằng sông Cửu Long; chuyển đổi phát triển theo từng địa giới hành chính sang phát triển dựa trên không gian liên địa phương, liên vùng có cùng ngành hàng. Những địa phương có các điều kiện, đặc điểm tương đồng cần hướng đến liên kết liên vùng, liên khu vực trong không gian mở như một thực thể kinh tế hoàn chỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **5. [Infographic] Những hoạt động được mở lại từ ngày 01/10**

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ hoạt động tối đa 70% công suất, 02 buổi/ngày. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ phục vụ mang đi. Khách sạn, cơ sở lưu trú; cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động 50% công suất v.v. là một số hoạt động được mở lại từ ngày 01/10. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **6. “Mong đại dịch mau qua để giảm bớt gánh nặng trên vai người thầy thuốc”**

Đó là niềm mong mỏi của ông Nguyễn Ngọc Lê (phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh) sau gần 03 tháng đưa con đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp. Chứng kiến và cảm động trước những vất vả của các y bác sĩ, ngay ngày ra viện, ông đã gửi thư cảm ơn đến các y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

Trong thư có đoạn: “Hôm nay, con tôi được ra viện. Nhìn lại thời gian qua, gần 3 tháng, đối với chúng tôi, bệnh viện là nhà. Và nơi đây, chúng tôi đã chứng kiến được vô vàn khó khăn, vất vả mà tập thể lãnh đạo, y bác sĩ phải đối mặt, đặc biệt là trong lúc đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng với tài năng và y đức, tập thể lãnh đạo, y bác sĩ nơi đây đã vượt qua mọi trở ngại, ngày đêm hết lòng vì người bệnh, trong đó có con tôi...”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949